



นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรควบคู่ไปกับการจัดการกลยุทธ์ อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อการเติบโตของบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อลดโอกาสและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง และ/หรือ ให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

จึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ดังนี้

- บริษัทกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งจัดทำความเสี่ยงที่ยอมรับได้เชิงกลยุทธ์ (Risk Appetite) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นกรอบการพัฒนาและปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนในองค์กร
- บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นของความเสี่ยง ที่พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
- ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกลยุทธ์และการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะทำงานด้านความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- คณะทำงานด้านความเสี่ยงจะกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายรวมทั้งกลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตาม เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

5. คณะทำงานด้านความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการผลักดันให้บริษัทและทุกหน่วยงานมีการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฐานะผู้บริหารสูงสุดทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงสอบทาน

6. ผู้บริหารระดับสูงแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยง และเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการรายงานเสี่ยงให้ที่ประชุมคณะทำงานด้านความเสี่ยงพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567



(ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์)

ประธานกรรมการ